

*

Đồng Văn, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Số 05-CT/HU

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,
chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng,
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn huyện Đồng Văn

Thời gian qua, các cơ quan liên quan của huyện đã tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời đã chỉ đạo tập trung xây dựng các sản phẩm hàng hoá đặc trưng của huyện có thương hiệu, nhãn mác, xuất xứ nguồn gốc; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một số vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thu hút khách du lịch đến với địa phương, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên bên cạnh đó tại các xã, thị trấn và đặc biệt là tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện vẫn còn một số hộ kinh doanh bày bán các mặt hàng sản phẩm (sản phẩm từ hạt Tam giác mạch, hạt Dền, thịt Bò, thịt Trâu khô và một số sản phẩm nông sản, dược liệu khác...) không rõ nguồn gốc xuất xứ, nguồn gốc có ghi tem nhãn, địa chỉ sản xuất mang địa danh "**Đồng Văn**". Qua đó đã làm ảnh hưởng tới chất lượng các sản phẩm hàng hóa do chính các cơ sở Doanh nghiệp/HTX trên địa bàn sản xuất ra, làm mất lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm của huyện Đồng Văn.

Để tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thời gian tới. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Các Chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BCĐ 389 ngày 23/9/2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Xác định, đây là một trong những nhiệm vụ được triển khai thực hiện thường xuyên, xuyên suốt trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

2- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình cung - cầu hàng hóa trên địa bàn, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trong các dịp lễ, dịp Tết. Đề xuất

các giải pháp, chính sách nhằm cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, phòng, chống việc lợi dụng khan hiếm hàng hóa để găm hàng tăng giá không đúng quy định.

Làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường mòn biên giới, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, điểm nóng về buôn lậu trên khu vực vành đai biên giới và vùng cấm.

3- Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả hàng hóa, chuẩn bị đủ hàng hóa, dịch vụ chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, sử dụng dấu giả, tem giả, đầu cơ, tích trữ, ép giá để thu lợi bất chính.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giải quyết cơ bản tình trạng kinh doanh mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Tổ chức kiểm dịch nhanh các loại hoa quả, thực phẩm, sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xem xét, đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan, người đứng đầu và cán bộ, công chức phụ trách nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn mình quản lý mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

4- Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao kiến thức về tiêu dùng, về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng nhằm góp phần xây dựng ý thức, tác phong tiêu dùng lành mạnh trong cộng đồng. Hướng dẫn, tư vấn và giúp đỡ người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình theo quy định của pháp luật.

5- Tổ chức thực hiện

- Giao UBND huyện cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy bằng kế hoạch để tổ chức thực hiện; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Theo dõi, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này đến các chi, đảng bộ trực thuộc, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo tuyên truyền về tác hại, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng do hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm gây ra; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm

vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp cơ sở, các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Chỉ thị này; Chủ động xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi, đảng bộ và tuyên truyền rộng rãi để thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đồng chí Sùng Minh Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Sở Công thương,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện,
- Thường trực Hội đồng nhân dân,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện,
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc,
- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện,
- Lưu: Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Hoàng Văn Thịnh